

ประวัติผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

- ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : นายโชติ บดีรัฐ
(ภาษาอังกฤษ) : Mr.Chot Bodeerat
- เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน : 3620100939642
- ตำแหน่งปัจจุบัน
-ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-ตำแหน่งทางการบริหาร : คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมาย เลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์/โทรสาร 055-267087, 087-3137256 e-mail : chotbodeerat@psru.ac.th

5. ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา	วุฒิการศึกษา	จากสถาบัน
2555	ปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ดุสิตบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์
2550	ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2548	ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

6. ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ปี	สถานะ	เรื่อง (แหล่งทุน)
2561	หัวหน้าโครงการวิจัย (ชุด โครงการ)	รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมี ส่วนร่วมของชุมชนป่าต้นน้ำขมิ้น เขตอุทยานภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก (กองทุนพัฒนานักวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2561	หัวหน้าโครงการวิจัย	การศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ และการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมิ้นเขตอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (กองทุนพัฒนานักวิจัยและ บริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม): อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

2561	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	การพัฒนาระบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมิ้น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม (กองทุนพัฒนานักวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2561	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	การศึกษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมิ้น ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (กองทุนพัฒนานักวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2561	หัวหน้าโครงการวิจัย	การจัดการความรู้ด้านวิถีชีวิตพื้นถิ่นจากภูมิปัญญาของคนเนินเพิ่ม (องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2561	หัวหน้าโครงการวิจัย	แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2560	หัวหน้าโครงการวิจัย	กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมืองในเขตตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์): ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2560	หัวหน้าโครงการวิจัย (ชุดโครงการ)	การเสริมสร้างและการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) : อยู่ระหว่างดำเนินการ
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกรงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุดรดิตถ์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): อยู่ระหว่าง

	ดำเนินการ
2560	หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชน บึงทับแสด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร : ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2560	หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชน ตาลเตี้ย อำเภอมะนัง จังหวัดสุโขทัย : ประเพณีวิ่งวัวพระร่วง (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบึงทับแสด อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชน ทับกฤษ อำเภอลำปาง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญาการทอผ้า (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชน ห้วยถั่วเหนือ อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2559	ผู้ร่วมโครงการวิจัย การพัฒนาโครงการธนาคารบุญในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2558	หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาพฤติกรรมการค้าแสดงออกด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2558	ผู้ร่วมโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการนำเสนอการถ่ายทอดมิติทางวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร พื้นถิ่นพิษณุโลกสู่สาธารณชน(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2556	หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในเขตอำเภอมะนัง จังหวัดสุโขทัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2555	หัวหน้าโครงการวิจัย ประสิทธิภาพจากยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจในเขตพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนบ้านตะเฒ่า ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัด

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานในปัจจุบัน งานสอน, บริหาร
ผลงานวิจัย

ก. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

- 1) วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, Vol.14 No.2 July-December 2013, pp. 80-92 (TCI, Group 2) บทความวิจัยเรื่องประสิทธิผลจากยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนบ้านตะเฒ่า ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ. พิชญ์โลก
- 2) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol. 7, No. 2 (2557) : พฤษภาคม - สิงหาคม 2557, หน้า 69-77 (TCI, Group 1) บทความวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
- 3) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.9, No.3 (2559): กันยายน-ธันวาคม 2559 (TCI, Group 1) บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมกรรมการกล้าแสดงออกด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
- 4) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ชื่อบทความ บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
- 5) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ชื่อบทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์กรการบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก”
- 6) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ชื่อบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกตลาดอาเซียน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก”
- 7) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ชื่อบทความวิจัยเรื่อง “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก”
- 8) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ชื่อบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแฉด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร : ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน”

9) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ชื่อบทความวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบึงทับแฉด อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร”

10) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Vol. 13, No. 2 (2561) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 (TCI, Group 1) บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห อำเภอมือง จังหวัดพิษณุโลก”

11) วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ ปี 2561 (TCI, Group 1) บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง ในเขตตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก”

12) วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ ปี 2561 (TCI, Group 1) บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนตาลเตี้ยอำเภอมือง จังหวัดสุโขทัย : ประเพณีวิ่งวัวพระร่วง”

ข. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 10 June 2016, Rattana Park Hotel, Phitsanulok, Thailand “The Development of a Presentation Model for the Conveying of the Dimensions of Phitsanulok Indigenous Foods Consuming Cultures to the Public”

ค. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ

1) โชติ บดีรัฐ. (2559). วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2) โชติ บดีรัฐ. (2557). เทคนิคการบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3) โชติ บดีรัฐ. (2557). การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

4) โชติ บดีรัฐ. (2558). ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง. ตีพิมพ์วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, Vol.16 No.1 January-June 2015, pp. 20-31 (TCI, Group 1)

ง. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ

ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น” ประจำปี 2557 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายนันทพันธ์ คตคง
(ภาษาอังกฤษ) : Mr.Nanthaphan Kodkong
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน : 165990042964 1
3. ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์/โทรสาร 055-267087 e-mail : cocoa1935@hotmail.com

5. ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา	วุฒิการศึกษา	จากสถาบัน
2558	ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2556	ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

6. ประสบการณ์การทำงานวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ปี	สถานะ	เรื่อง (แหล่งทุน)
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแฉด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร : ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย : ประเพณีวิ่งวัวพระร่วง (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): อยู่ระหว่างดำเนินการ

2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2560	ผู้ร่วมโครงการวิจัย	รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)): อยู่ระหว่างดำเนินการ
2560	หัวหน้าโครงการวิจัย	การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบึงทับแสด อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) : อยู่ระหว่างดำเนินการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์

ภาระงานในปัจจุบัน งานสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลงานวิจัย

ก. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

- แนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- ประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ : กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr.Supattra Bodeerat
 2. หมายเลขบัตรประชาชน 3579900253302
 3. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก หลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267104
โทรศัพท์มือถือ 094-2848988
E-mail : ansupattra@gmail.com
- ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก หลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
5. ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	จากสถาบัน	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์	2553
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พืชสวน	2547
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พืชสวน	2543

6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การขยายพันธุ์พืช อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรากับพืชอาศัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

7. ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ปี (ระยะเวลา)	สถานะ	เรื่อง (แหล่งทุน)
2560	หัวหน้าโครงการวิจัย	การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
2560	หัวหน้าโครงการวิจัย	การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญารากบัวเชื่อม (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
2559	หัวหน้าโครงการวิจัย	การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชนเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก: เส้นกึ่งสำเร็จรูป (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
2559	ผู้ร่วมวิจัย	การศึกษาสมบัติของแป้งมันเพิ่มและการใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของชุมชนตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
2558	หัวหน้าแผนงานวิจัย	การศึกษาความหลากหลายชนิดของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนสู่การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
2558	หัวหน้าโครงการวิจัย	ลักษณะประจำพันธุ์ของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
2558	หัวหน้าโครงการวิจัย	การพัฒนารูปแบบการนำเสนอการถ่ายทอดมิติทางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่สาธารณะ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
2558	หัวหน้าโครงการวิจัย	การศึกษาความหลากหลายชนิดและการกระจายพันธุ์ของราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไรในจังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานคณะกรรมการวิจัย)

		แห่งชาติ)
2557	หัวหน้า โครงการวิจัย	ความหลากหลายชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ใน จังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
2557	ผู้ร่วมวิจัย	ผลของน้ำหมักดอกดาวเรืองต่อการเติบโตของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโป นิกส์ทำมือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
2555	หัวหน้า โครงการวิจัย	ผลของการปลูกข้าวฟ่างหวาน พืชชีวพลังงาน ต่อความหลากหลายของรา อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
2555	หัวหน้า โครงการวิจัย	ความหลากหลายชนิด และการคัดเลือกราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าว ฟ่างหวาน (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench) พืชพลังงานที่มีศักยภาพใน อนาคต เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
2554	หัวหน้า โครงการวิจัย	การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (กองวิชาการและ แผนงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)

8. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

6.1 หนังสือ

1. สุพัตรา เจริญภักดี และกาญจนา ธนนพคุณ. 2556. พรรณไม้งามในสวนป่า เล่มที่ 1. โครงการสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ. สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม, พิษณุโลก. 60 หน้า
2. Charoenpakdee S., Dell B., Lumyong S. 2012. Arbuscular mycorrhizal fungi for *Jatropha* production.
In: *Jatropha*, Challenges for a New Energy Crop - Volume 1: Genetic, Improvement and
Agriculture. Springer-Verlag Publisher. p. 263-279.

บทความระดับนานาชาติ จำนวน 4 บทความ ดังนี้

1. Charoenpakdee S. 2014. Using animal manure to grow lettuce (*Lactuca sativa* L.) in a Homemade
Hydroponics System. *KKU Research Journal*. Supplement Issue: 266-271.
2. Charoenpakdee S., Chansuriya S., Pakdeejit K. and Nuankam W. 2013. Effect of animal manures on
yield of lettuce (*Lactuca sativa* L.) in a Homemade Hydroponics System. The 54th International
Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (FERVAAP2013),
August 21st-23rd 2013, Khon Kaen, Thailand (Proceeding).
3. Charoenpakdee S., Phosri C., Dell B., Choonluechanon S., Lumyong S. 2010. Compatible arbuscular
mycorrhizal fungi of *Jatropha curcas* and spore multiplication using cereal crops. *Mycosphere*
1(3):195-204.
4. Charoenpakdee S., Phosri C., Dell B. and Lumyong S. 2010. The mycorrhizal status of indigenous
arbuscular mycorrhizal fungi of physic nut (*Jatropha curcas*) in Thailand. *Mycosphere* 1(2): 167-
181.

บทความระดับชาติ จำนวน 9 บทความ ดังนี้

1. นฤมล คำรศ อรพรรณ จันทรมณี กัญญณัฐ แสงมณี และสุพัตรา เจริญภักดี บติรัฐ. 2559. ผลของการใช้ราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาต่อการงอก การเติบโต และการทนแล้งของข้าวโพดฝักอ่อน. บทความวิจัยในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
2. มนตรี มงคลศิริโรจน์ และสุพัตรา เจริญภักดี. 2558. ผลของชนิดของราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาต่อการเติบโตของข้าวไร่. บทความวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 11 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
3. ทักษพร ปันกาวิ และสุพัตรา เจริญภักดี. 2557. ความหลากหลายชนิดของราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาตัวบ่งชี้ชีวภาพในดินบริเวณรอบบรอกข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
4. ณัฐสุดา วัฒนา และสุพัตรา เจริญภักดี. 2557. ปัจจัยทางกายภาพต่อความสูงของต้นกล้ามะกล่ำต้น (*Adenanthera pavonina* L.). บทความวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
5. ชิตชนก รอดเทศ และสุพัตรา เจริญภักดี. 2557. แหล่งของสารละลายธาตุอาหารต่อการเติบโตของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิคส์. บทความวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
6. ชนิษฐา บุตรสีทา และสุพัตรา เจริญภักดี. 2557. ลักษณะเนื้อสัมผัสและปริมาณโปรตีนในข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
7. สุพัตรา เจริญภักดี ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน อัจฉริยา ชมเชย และชวิศ จิตรวิจารณ์. 2554. ผลของชนิดหัวเชื้อต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารระหว่างการหมักน้ำสัปดาห์ชีวภาพ.วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 14: 43-57.
8. สุพัตรา เจริญภักดี ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน อัจฉริยา ชมเชย และชวิศ จิตรวิจารณ์. 2553. การผลิตพริกหวานปลอดสารพิษโดยใช้น้ำสัปดาห์ชีวภาพในระบบไฮโดรโปนิค เพื่อทดแทนการใช้สารละลายปุ๋ยเคมีของเกษตรกรตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. ชุดโครงการ วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจ และพืชสมุนไพรในชุมชนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ (O-NRCT-5-4/52). สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ระบบสารสนเทศผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 13 หน้า.
9. Supattra Charoenpakdee and Weenun Bundithya. 2005. Analysis of Genetic Variation Associated with Flower Characteristics of Genus *Rhynchosyilis*. Journal of Agriculture, Chiang Mai University. 21(2): 99-106.

ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 3

1. ชื่อ-นามสกุล ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวดี พ่วงรอด
ชื่อ-นามสกุล Acting Sub Lt.YuvadeePhongrod
2. หมายเลขบัตรประชาชน 16504 90000 315

3. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ -
โทรศัพท์มือถือ 083-4116922,061-8072224
E-mail : aoryuvadee@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก 156 หมู่ 5 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

5. ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	จากสถาบัน	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6	โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี	(สายวิทย์-คณิต)	2548
ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยนเรศวร	(ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)	2552
ปริญญาโท	มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	(รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารจัดการภาครัฐ)	2557

6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

7. ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ปี (ระยะเวลา)	สถานะ	เรื่อง(แหล่งทุน)
2558	ผู้ร่วมวิจัย	ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามแนวทางการหยุดเดิน พูดคุย กับประชาชน (Stop Walk and Talk) กรณีศึกษาตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก. ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก.
2559	ผู้ร่วมวิจัย	โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

2560	หัวหน้า โครงการวิจัย	โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2560. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
2560	หัวหน้า โครงการวิจัย	การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติราชการในยุคการ บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM : New Public Management) กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
2560	หัวหน้า โครงการวิจัย	ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหาร ส่วน ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

8. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ยุวดี พ่วงรอด, สิริอร ไตรทรัพย์, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, เจษฎากร โนนินทร์ และอุดม หมีเทศ.

(2560).ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 23-24
มีนาคม 2560

พัฒน์พันธ์ เขตต์กัน และ ยุวดี พ่วงรอด. (2560). ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามแนวทางการ
หยุดเดิน หยุดคุย กับประชาชน (Stop Walk and Talk) กรณีศึกษาดำรงจรรยาภาค 6
จังหวัดพิษณุโลก. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560 (บทความวิจัย (TCI ฐาน 1))

ยุวดี พ่วงรอด (2559). ความคิดเห็นของประชาชนต่ออำนาจหน้าที่และบทบาทในการให้บริการสาธารณะ
ตามภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร.

1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social
Sciences 10 June 2016 at Rattana Park Hotel, Phitsanulok, Thailand